

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสวนผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสิงปการ ฤทธิพันธ์	ประธานสภา อบต.	สิงปการ ฤทธิพันธ์	
๒	นายอุดม ภูพานม	รองประธานสภาอบต.	อุดม ภูพานม	
๓	นางสุพรรณ ศรีอวยวงษา	เลขานุการสภาอบต.	สุพรรณ ศรีอวยวงษา	
๔	นายทองนาค ปราณีสอน	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑	ทองนาค ปราณีสอน	
๕	นางสาวเยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๒	เยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร	ลาป่วย
๖	นายประสาดร์ นาถาดทอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๔	ประสาดร์ นาถาดทอง	
๗	นายสุวิชาญ วิเทห์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๕	สุวิชาญ วิเทห์	
๘	นายจำรอง ตรีศุณย์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๖	จำรอง ตรีศุณย์	
๙	นายสมชาย สุตินวงศ์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๗	สมชาย สุตินวงศ์	
๑๐	นายคำพันธ์ วิเศษนันท์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๙	คำพันธ์ วิเศษนันท์	
๑๑	นายคำเพชร ไชยมาตย์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑๑	คำเพชร ไชยมาตย์	
๑๒	นางอณงลักษณ์ นาถาดทอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑๒	อณงลักษณ์ นาถาดทอง	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวเยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๒	เยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญทัน ศรีมุงคุณ	นายก อบต.โคกสะอาด	บุญทัน ศรีมุงคุณ	
๒	นายวิเชียร สินธุ์ชัย	รองนายก อบต.โคกสะอาด	วิเชียร สินธุ์ชัย	
๓	นายสมพัทธ์ สุวิชา	รองนายก อบต.โคกสะอาด	สมพัทธ์ สุวิชา	
๔	นางจกมล วงค์มาตร	เลขานุการนายก อบต.โคกสะอาด	จกมล วงค์มาตร	

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น.สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มาพร้อมเพียงกันครบองค์ประชุม นางสุพรรณ สร้อยวงษา เลขานุการสภาฯได้เรียนเชิญประธานสภาฯจตุรบุเทียนบุชาพระรัตนตรัยนำสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

วันนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีสมาชิกฯลากิจ ๑ คน นางสาวเยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร สมาชิกฯหมู่ที่ ๒ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

นางสุพรรณ สร้อยวงษา

เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ไว้ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสิงปการ ฤทธิพันธ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ประธานสภาฯ

ผมเพิ่มเติมข้อความในระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง พิจารณาการนำวัสดุเหลือใช้จากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เพิ่มเติมข้อความเรื่อง พิจารณาการนำวัสดุเหลือใช้จากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำไปสร้างเป็นอาคารตลาดนัดหนองข้างตายเป็นบ้านหนองบัว

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

นางสุพรรณ สร้อยวงษา

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายทองนาค ปราณีสอน

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓**ระเบียบวาระที่ ๔****ระเบียบวาระที่ ๕**

นายสมพักตร์ สุวิชา

รองนายกฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เชิญท่านเลขานุการฯสภาฯอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
(อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประกอบด้วย

๑.นายทองนาค ปราณีสอน ส.อบต.หมู่ ๑ ประธานกรรมการ

๒.นางอณงลักษณ์นาถาทอง ส.อบต.หมู่ ๑๒ กรรมการ

๓.นางสาวเยาวรัตน์นาถ้ำเพชร ส.อบต.หมู่ ๒ เลขานุการฯ

ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะทำการแก้ไขหรือเห็นว่าไม่ถูกต้อง ถ้าไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่
๒/๒๕๖๕

เป็นรับรองเอกฉันท์

เรื่อง กระทุ้งถาม

-ไม่มี-

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่อง พิจารณาการนำวัสดุเหลือใช้จากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกสะอาด ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำไปสร้างเป็นอาคารตลาดนัด
หนองข้างต่ายที่บ้านหนองบัวเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯทุกท่าน สืบเนื่องจากการ
ประชุมสภาฯสมัยสามัญครั้งแรกครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ที่ผ่านมาทางผู้บริหารได้ขอมติที่ประชุมสภาฯในเรื่องของการรื้อถอนอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาดและที่ประชุมสภาฯได้มีมติเห็นชอบให้
รื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด หลังจากที่ได้อรื้อถอน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาดมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่รื้อถอนออกมา
และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตามระเบียบว่าด้วยการนำวัสดุ อุปกรณ์
ที่เหลือใช้จากองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ
เพื่อขอมติจากสภาฯในการนำวัสดุที่เหลือใช้ไปสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่
ในส่วนของวัสดุต่างๆที่ยังสามารถใช้งานได้เช่น เสาร์ปูน กระเบื้อง ไม้ เพื่อ
จะนำไปสร้างเป็นอาคารตลาดนัดหรือตลาดนัดชุมชนหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำ

ให้มีปลวกมากัดกินไม้ทำให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้

ตามแนวนโยบายหลักของคณะผู้บริหารซึ่งอยากจะให้มีการสร้างตลาดนัด ๒
แห่ง กำหนดไว้ดังนี้

๑. ฝั่งบ้านหนองบัว บ้านสะอาด บ้านหนองเม็ก บ้านหนองเรือ บ้าน
หนองมะทอ จะก่อสร้างตลาดนัดที่หนองข้างตายบ้านหนองบัว
๒. ฝั่งบ้านน้อย บ้านดอนข่า บ้านโคกประสิทธิ์ บ้านโนนชัย ซึ่งใน
ความคิดของคณะผู้บริหารได้กำหนดพื้นที่ไว้ทางโคกป่าช้าบ้านน้อย
ดอนข่า

ซึ่งจะสร้างตลาดนัดที่ฝั่งบ้านหนองบัว บ้านสะอาด บ้านหนองเม็ก บ้าน
หนองเรือ บ้านหนองมะทอก่อนโดยจะสร้างตลาดนัดที่หนองข้างตาย
บ้านหนองบัว ตอนนี้ได้ดำเนินการปรับพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความ
สวยงาม ความสะอาดเรียบร้อยตามที่ทางคณะผู้บริหารได้ไปศึกษาแนว
ทางการจัดสร้างตลาดต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเช่น อาคาร
ห้องน้ำ ซึ่งในส่วนของห้องน้ำได้มอบหมายให้ทางท่านเลขานุการนายก อบต.
โคกสะอาด เป็นผู้กำหนดทิศทางในการสร้างห้องน้ำ โดยโครงการนี้จะ
กำหนดไว้ในข้อบัญญัติในงบประมาณนี้เพื่อจะรองรับความเจริญเติบโตที่
จะเกิดขึ้นนี้คือแนวทางและแนวนโยบายที่กำหนดไว้ทางผู้บริหารจึงได้นำ
เรื่องนี้เข้าเสนอเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา

ประธานสภาฯ

ผมคิดว่าการก่อสร้างตลาดนัดเป็นเรื่องที่ติดต่อพี่น้องประชาชนในตำบลเรา
เพื่อให้พี่น้องประชาชนในตำบลของเราได้นำพืช ผัก ที่ปลูกเองหรือสินค้า
อื่นๆ มาขายเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัว มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอความคิดเห็นเชิญครับ

นายคำพันธ์ วิเศษนันท์

ส.อบต.หมู่ ๙

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกทุกท่านผมขอถามว่าทำ
มั๊ยไม่เอาไม้ที่รื้อถอนอาคารไปสร้างบ้านให้พี่น้องประชาชนที่ยากไร้หรือไม่มี
ที่อยู่อาศัย

นายสมพักตร์ สุวิชา

รองนายกฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกทุกท่านหลังจากที่
สภาฯมีมติให้รื้อถอนอาคาร ทางผู้บริหารก็ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารไป
แล้วนั้น คณะผู้บริหารจึงได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับวัสดุ เหลือใช้ต่างๆ
แก่ผู้ขาดแคลนหรือผู้ยากไร้ให้กับสมาชิกทุกหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านโดยผ่านเวทีการประชุมผู้นำหมู่บ้านได้รับทราบแล้วนั้น
ซึ่งมีผู้เสนอขอรับ วัสดุ เหลือใช้ต่างๆ เพียงรายเดียวคือ นายคำผาง ชินเกตุ
ประชาชนบ้านดอนข่าทางเราก็ได้ดำเนินการนำวัสดุ เหลือใช้ต่างๆ เช่น ไม้
ไปมอบให้แล้วและเพียงพอในการสร้างบ้านแล้วครับ

<p>นายสุวิชาญ วิเทห์ ส.อบต.หมู่ ๕ นายสมพักตร์ สุวิชา รองนายกฯ</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านในการก่อสร้างตลาดนัดใช้จะงบประมาณในส่วนไหนครับ</p> <p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน ในการก่อสร้างตลาดนัดเป็นแนวนโยบายหลักของคณะผู้บริหารทางเราจึงหาวิธีที่จะสร้างตลาดนัดขึ้นมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นำสินค้ามาขายเพื่อหารายได้และให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกและใกล้บ้าน</p> <p>ส่วนในเรื่องของการสร้างอาคารตลาดนัดนั้นเราจะสร้างเฉพาะวัสดุ อุปกรณ์ เหลือใช้ที่มีอยู่เท่านั้น คงจะไม่ทำเกินวัสดุที่มีซึ่งเราจะให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไปช่วยกันก่อสร้างครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก ผมขอมติที่ประชุม เรื่องการนำวัสดุเหลือใช้จากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำไปสร้างเป็นอาคารตลาดนัดหนองข้างต่ายที่บ้านหนองบัว</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๖</u></p>	<p>งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง</p> <p>เรื่องอื่นๆ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องๆเชิญครับ</p>
<p>นายคำพันธ์ วิเศษนันท์ ส.อบต.หมู่ ๙</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน ในอบต.เรามีรถอยู่หลายคัน ผมอยากทราบว่ารถมีประกันภัยหรือ พ.ร.บ.ฝากท่านบริหารช่วยตรวจสอบดูแลด้วยครับ</p>
<p>นายคำเพชร ไชยมาตย์ ส.อบต.หมู่ ๑๑</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านผมขอถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเมื่อไหร่จะดำเนินการครับ</p>
<p>นายจำรอง ตรีศุนย์ ส.อบต.หมู่ ๖</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างผมก็ได้้นำเรียนมาหลายครั้งแล้ว และส่งหนังสือเข้ามาที่อบต. ด้วยมันติดขัดอยู่ตรงไหน ฝากฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบด้วยครับ</p>
<p>นายสุวิชาญ วิเทห์ ส.อบต.หมู่ ๕</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการไปแล้วก็โครงการและยังเหลืออีกก็โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ส่วนเรื่องถนนสายบ้านหนองเม็ก-สายบ้านโคกประสิทธิ์ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ</p>
<p>นายสมพักตร์ สุวิชา รองนายกฯ</p>	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน เรื่องที่ ๑ เรื่องรถที่ประจำอยู่ใน อบต. ของเราไม่มีประกันภัยครับ ส่วน พ.ร.บ.มีอยู่ครับ ผมก็กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าทำไมไม่ทำประกันภัย</p> <p>เรื่องที่ ๒ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงนี้ทางช่างของเรามีงานเยอะมากๆครับ ถ้าตรงไหนเดือดร้อนจริงๆก็ขอให้สมาชิกทุกท่านเข้ามาติดต่อช่างโดยตรง</p>

- นายวิเชียร สินธุชัย
รองนายกฯ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านผมขอแจ้งให้ทราบว่ายี่สิบโรงเรียน อบต.โคกสะอาด ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๘ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และขอความร่วมมือให้สมาชิกสำรวจผู้จำศีลในวันพระว่าแต่ละหมู่บ้านมีชายกี่คน หญิงกี่คน ทางผู้บริหารจะได้เข้าไปเยี่ยมและขอความร่วมมือให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ อบต.ของเราจัดขึ้นด้วยครับ
- นายสมพักตร์ สุวิชา
รองนายกฯ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านเรื่องค่าบริการรถเก็บขยะให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการกำหนดเรียกเก็บค่าบริการแต่ต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด จำนวนขยะไม่เกิน ๒๐ ลิตร ต่อวัน เก็บไม่เกิน ๔ บาท และก็ขอให้สมาชิกมีส่วนในการกำหนดร่วมกันกับคณะผู้บริหารในการเรียกเก็บค่าบริการและแนวทางแผนการเดินทาง ซึ่งเดี๋ยวนี้ทางองค์กรของเราได้สร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวก ในบ่อขยะแล้วคณะผู้บริหารกำลังหาแนวทางในการแก้ปัญหาของพี่น้องหมู่ ๖ หมู่ ๗ ผากท่านสมาชิกหมู่ ๖ หมู่ ๗ ให้ประชุมกับพี่น้องประชาชนผู้ที่จะใช้น้ำด้วยครับและฝากสมาชิกทุกท่านช่วยกันเป็นหูเป็นตาเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เสนอเรื่องต่อสภาฯและผู้บริหารได้เลยครับ
- นายประสาธร์ นาถาทอง
ส.อบต.หมู่ ๔
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านผมขอเสนอเรื่องน้ำดื่มสะอาด อยากให้ อบต.เราทำโครงการน้ำดื่มสะอาดหรือเครื่องกรองน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชื้อน้ำดื่มในราคาที่ไม่แพงครับ
- นายสมพักตร์ สุวิชา
รองนายกฯ
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน เรื่องโครงการน้ำดื่มสะอาดคือเราสามารถนำเสนองบของกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบของโครง SML ก็ได้
- นายประสาธร์ นาถาทอง
ส.อบต.หมู่ ๔
- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ทำไม่ได้ เราสามารถเอาไปลงหมู่บ้านที่เดือดร้อนภายใน ๑๒ หมู่บ้านได้มั๊ยครับ
- นายสมพักตร์ สุวิชา
รองนายกฯ
- เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเราต้องยึดระเบียบในการจ่ายขาดเงินสะสมเพราะว่าโครงการมาจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทาง

สภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ) สิงปการ ฤทธิพันธ์

(นายสิงปการ ฤทธิพันธ์)

ประธานสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด